



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

จัดทำโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการ

วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการยกระดับเมืองที่อยู่อาศัย-เกษตรกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 โดยมีนายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการยกระดับเมืองที่อยู่อาศัย-เกษตรกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ สถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาดประเภทที่ 2 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และระบบประปา และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการห้องเช่า กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งหารือการเตรียมความพร้อมในการยกระดับเมืองที่อยู่อาศัย-เกษตรกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการพัฒนา (GAP) และจัดทำ (ร่าง) แผนยกระดับเมืองที่อยู่อาศัย-เกษตรกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินและร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ได้สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการ ดังนี้ สถานที่จำหน่ายอาหาร 7 แห่ง ระบบประปา 5 แห่ง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 3 แห่ง กิจกรรมห้องเช่า 5 แห่ง และกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ 5 แห่ง จากผลการร่วมกันพิจารณาแนวทางการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ต้องการยกระดับตัวชี้วัดการประเมินที่ยังไม่ผ่าน ซึ่งคณะตรวจประเมินได้มอบหมายให้ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สนับสนุนการอบรมผู้ควบคุมระบบประปาและการตรวจคุณภาพน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนข้อมูลคุณภาพอากาศ การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และระบบสาสุขอุ้นใจ สำหรับการดำเนินงานในครั้งถัดไปที่ประชุมมีมติร่วมกันกำหนดวันจัดทำแผนยกระดับเมืองร่วมกับ Stakeholder ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ในวันที่ 24 เมษายน 2567

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th